



ที่ ลป ๗๕๖๐๑/ว ๒๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
ตำบลบ้านอ้อ อำเภองาว
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๑๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

อ้างถึง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๗) พ.ศ.๒๕๖๖ ลว. ๑ มี.ค.๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ดังนี้

ประเภทบริหารท้องถิ่น

๑) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลดังกล่าว หากผู้ใดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งสายงานที่ว่าง และมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) สามารถส่งคำขอโอน (ย้าย) และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางอำพร คิตตายุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่

โทร.๐๕๔-๒๐๙๕๕๒ , โทรสาร.๐๕๔-๒๐๙๕๖๒

www.Banon-ngao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอลำปาง มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ไม่มีบัญชีหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา แต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

ประเภทบริหารท้องถิ่น

๑) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)

โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
๒. เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

ผู้ใดประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และหนังสือรับรองความประพฤติ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอลำปาง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๐ ๙๕๕๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอำพร คิตตายุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน